

KINH TẾ VĨ MÔ ỔN ĐỊNH LÀ TIỀN ĐỀ VỮNG CHẮC CHO TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Văn Thanh

Cơ quan Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới đã nhận xét: “Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất trên thế giới. Năm 1993, thu nhập bình quân đầu người mới chỉ ở mức 170 US.. Hiện nay, con số này đã tăng lên 620 USD và đến 2010 dự kiến lên tới 1.000 USD”.

1. Nhìn nhận từ bên ngoài:

Những năm đầu của thập kỷ 21 Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng: Vào WTO, hội nhập nền kinh tế thế giới, chuyển đổi thành công nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế thị trường. Qua đó, hệ số tín nhiệm Việt Nam tăng cao và được thế giới thừa nhận có nhiều cải thiện.

Ngân hàng Phát triển châu Á trong chiến lược và chương trình phát triển tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam đang đặt mục tiêu giảm một nửa mức đói nghèo xuống còn 10% vào năm 2010 và dự kiến thoát khỏi quốc gia “thu nhập thấp” bằng cách phấn đấu đạt được chỉ tiêu thu nhập bình quân từ 1.050-1.100 USD/tháng.

Cơ quan Phát triển Quốc tế nhận định: “Việt Nam dự kiến sẽ đạt được hầu hết những Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đầy tham vọng của Liên Hợp Quốc vào năm 2015”.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế, mạnh mẽ từ giữa những năm 1990 là Đảng và Chính phủ đã có cách nhìn nhận, đánh giá xã hội Việt Nam và thế giới đúng đắn. Đưa ra đường lối phát triển đất nước hợp với xu hướng và dòng chảy của nền kinh tế thế giới. Chính nhờ có sự thay đổi đó, thành công đưa vị thế của Việt Nam đẩy lên cao. Chỉ



Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu và đại diện ngân hàng thế giới tại lễ ký kết

“Tin” của Việt Nam đã làm Chính phủ các nước yên lòng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các Công ty đa quốc gia chảy vào Việt Nam ngày một lớn. Trong đó nhiều nhà đầu tư đến từ các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore v.v... Tổng giá trị các dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép trong năm 2006 lên đến 10 tỷ USD, tăng gần 50% so với năm 2005. Sự chuyển đổi từ nông nghiệp tập thể sang công nghiệp hoá nông nghiệp, giúp Việt Nam từ vị trí một quốc gia nhập khẩu gạo trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới.

Một điều quan trọng trong nền kinh tế quốc dân là chính sách cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước. Trong các dự án vốn vay nước ngoài, việc giải ngân nhanh, chính xác, an toàn đã đem lại lợi ích hơn, hiệu quả, góp phần chuyển đổi nhanh sang nền kinh tế thị trường phù hợp với quá trình phát triển của đất nước và hội nhập thế giới.

Để tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao, với diện tích 329.560 km² dân số 84 triệu người, Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị nâng tổng đầu tư lên mức 40% GDP và giá trị xuất khẩu đạt mức tăng trưởng hàng

năm là 14-16%. Sản lượng điện năng dự kiến tăng gấp đôi từ khoảng 13.000 MW hiện nay lên hơn 26.000 MW vào năm 2010 và các dự án về thủy điện, điện nguyên tử đang hình thành sẽ tạo nhiều biến đổi tiến bộ trong công nghiệp và xã hội. Chính phủ Việt Nam tiếp tục điều tiết chi tiêu của chính phủ nhằm giữ cho ngân sách nhà nước ở mức khoảng 22% GDP, và đã mở cửa trong lĩnh vực ngân hàng cho các Tổ chức kinh tế thế giới từ 1.4.2007, các ngân hàng có 100% vốn nước ngoài được phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, theo nghị định số 22/2006/NĐ-CP của Chính Phủ sẽ làm phong phú hơn thị trường Ngân hàng ở Việt nam.

2. Ngân Hàng và tăng trưởng:

Trong tình hình biến động kinh tế thế giới hiện nay, Việt nam cũng như các nước phát triển khác đều bị tác động, chao đảo về lạm phát. Song Chính Phủ và Ngân hàng đã có quan điểm để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu chính sách tiền tệ của NHNN bên cạnh hỗ trợ tăng trưởng kinh tế còn phải kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để ổn định kinh tế vĩ mô. Kinh tế vĩ mô ổn định

chính là tiền đề vững chắc cho tăng trưởng bền vững. Năm 2009 và 2010 đà tăng trưởng kinh tế của Việt nam sẽ được duy trì nhưng có sức ép tăng lạm phát, việc hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tổng thể là rất quan trọng. NHNN áp dụng mô hình kiểm soát khối lượng tiền là chủ yếu (quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng), kết hợp với kiểm soát giá cả tiền tệ (lãi suất và tỷ giá). Các công cụ chính sách tiền tệ được điều hành một cách chủ động, linh hoạt và thận trọng trên cơ sở các dự báo tốt về diễn biến kinh tế vĩ mô, diễn biến tiền tệ, tín dụng nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán khoảng 30% và giảm dần trong những năm tiếp theo, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống. Bên cạnh đó, việc sử dụng các NHTM có qui mô lớn đóng vai trò chủ đạo trong việc thực hiện các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, sẽ có những kết quả tích cực, thực hiện tốt việc thực thi chính sách tiền tệ...

Công tác thông tin về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng được cung cấp kịp thời, chính xác trên website NHNN và thông qua các hình thức hữu hiệu khác đã góp phần định hướng, tạo sự đồng thuận, chia sẻ, ủng hộ trong dư luận trong nước và quốc tế đối với các chính sách, giải pháp của Chính phủ và NHNN Việt Nam về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Hiện đại hoá nhanh hệ thống Ngân hàng là một khâu quan trọng, cơ bản góp phần tăng trưởng và ổn định kinh tế. Ngân hàng nhà nước Việt nam đã và đang tạo nên "Hệ thống Ngân hàng Việt Nam Hiện đại và Hội nhập". Với việc triển khai thành công Dự án Hiện đại hoá Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán (giai đoạn I,II) phạm vi 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với các dịch vụ ưu việt hoàn chỉnh, đồng thời nâng cao tính an toàn, bảo mật của hệ thống thanh toán sẽ là hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững ■

CHUYÊN TRANG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG EBANK



Ngày 02/11/2009 tại Hà Nội, chuyên trang về thanh toán điện tử và tài chính ngân hàng do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink đã chính thức ra mắt tại địa chỉ: <http://ebank.vnexpress.net> dưới sự chứng kiến của Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Thương mại điện tử - Bộ Công Thương, Hiệp hội Ngân hàng, Hội Thẻ, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, và đại diện các ngân hàng thành viên Smartlink, các đối tác của FPT - VnExpress và Smartlink.

Chuyên trang gồm 03 phần chính: Tin tức (cập nhật thông tin về hoạt động ngân hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt); Tư vấn (nơi các chuyên gia tư vấn, giải đáp thắc mắc cho độc giả và tạo diễn đàn cho độc giả thảo luận về thanh toán không dùng tiền mặt) và Tiện ích (tương lai sẽ cung cấp các kênh giao dịch và dịch vụ tiện ích trong thanh toán không dùng tiền mặt cho người đọc như nạp tiền, thanh toán cước viễn thông, đặt mua vé máy bay, hàng hóa dịch vụ, cung cấp bởi các ngân hàng và đơn vị phân phối hàng hóa chiến lược như Viettel, Vietnam Airlines...)

Ebank không chỉ là nơi cung cấp thông tin mới nhất và được quan tâm nhất về các dịch vụ tài chính ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt trong và ngoài nước, Cộng đồng Ebank trên chuyên trang còn là một diễn đàn mở, bạn đọc có thể chia sẻ thắc mắc về các dịch vụ và sản phẩm thanh toán điện tử. Diễn đàn này sẽ đóng vai trò là cầu nối để các ngân hàng và đơn vị cung ứng hàng hóa hợp tác với Ebank tiếp cận gần hơn và hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ thanh toán không

dùng tiền mặt.

Chuyên trang Ebank cũng tích hợp những tiện ích thanh toán điện tử cung cấp bởi các ngân hàng và các nhà phân phối, cung ứng dịch vụ trực tuyến, tạo điều kiện để độc giả làm quen và thực hiện những giao dịch như Internet Banking, Nạp tiền và trả cước di động (Topup & Billing); đặt chỗ và thanh toán vé máy bay của các hãng Vietnam Airlines, Indochina Airlines, và các hãng hàng không khác trong mục Tiện ích.

Ebank.vnexpress.net ra đời trong kế hoạch của Báo điện tử VnExpress nhằm phát triển một chuyên trang tin cậy và cung cấp thông tin đầy đủ, hấp dẫn cho những người quan tâm đến thanh toán điện tử. Và liên minh thẻ của các ngân hàng trong hệ thống của Smartlink, liên minh dẫn đầu thị trường Việt Nam với gần 30 ngân hàng thành viên, chính là mắt xích quan trọng và chiến lược trong việc phát triển dự án này.

Phát biểu tại buổi ra mắt, bà Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng VN cho biết "Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại VN là một trong những mục tiêu cần phải hướng tới đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các đối tượng tham gia. Hiệp hội Ngân hàng VN thực sự kỳ vọng Ebank sẽ là một cầu nối hiệu quả giữa người tiêu dùng và các ngân hàng, các tổ chức thẻ cũng như các nhà phân phối, nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ trực tuyến đưa các sản phẩm và thông tin về thanh toán điện tử đến với người dân và góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen thanh toán của người VN."

Khánh Lê